

Cầu nối đưa sản phẩm đến người tiêu dùng

Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2022 diễn ra tại công viên Kỳ Bá, thành phố Thái Bình từ ngày 4 - 11/11. Hội chợ năm nay có nhiều đổi mới giúp các địa phương, doanh nghiệp quảng bá, phát triển thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.



Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2022 thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh tới tham quan, mua sắm.



Những sản phẩm OCOP giới thiệu tại hội chợ thu hút nhiều người đến tham quan, mua sắm. Trong ảnh: Gian hàng giới thiệu sản phẩm làng nghề của huyện Kiến Xương.

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, chị Nguyễn Thị Hoài, phường Lê Hồng Phong, thành phố

Thái Bình cùng gia đình đến hội chợ vừa tham quan giải trí vừa tìm mua một số thực phẩm, đồ gia dụng thiết

yếu. Thấy hội chợ năm nay có quy mô lớn, hàng hóa đa dạng và đặc sắc cả gia đình chị không khỏi ngạc nhiên,

thích thú. Chị Hoài chia sẻ: Thật bất ngờ với quy mô hội chợ hoành tráng và việc sắp xếp, bày trí gian hàng thật bắt mắt. Hấp dẫn nhất là có rất nhiều gian hàng bán sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương trong tỉnh cũng như các tỉnh, thành phố phía Bắc. Tôi rất ưng ý mua được dao của làng rèn An Tiêm (Thái Thụy), sản phẩm bột rau củ quả của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Behena (Vũ Thư), thịt trâu sấy của Lào, cơm cháy Ninh Bình và nem chua Hà Tĩnh.

Cũng như chị Hoài, trong 2 ngày qua, hàng nghìn lượt người dân trong và ngoài tỉnh tới tham quan hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2022 đều bị hấp dẫn bởi hàng hóa phong phú, giá cả hợp lý. Hoạt động mua bán tập nập tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh tại hội chợ tiêu thụ sản phẩm thuận lợi. Chị Lê Thị Bình, chủ cơ sở sản xuất nem chua Ý Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Được sự giới thiệu của Sở Công Thương Hà Tĩnh, kỳ hội chợ nông nghiệp nào tại Thái Bình chúng tôi cũng đều đưa hàng hóa đến tham gia. Ở nơi xa đến nhưng chúng tôi rất yên tâm vì công tác an ninh trật tự tại hội chợ luôn được bảo đảm. Năm nay các gian hàng được bố trí rất đẹp thu hút nhiều người dân đến tham quan, mua sắm. Từ hôm khai mạc hội chợ đến nay, sau 2 ngày

chúng tôi bán được hơn 100 triệu đồng tiền hàng, vượt xa dự tính.

Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ là sự kiện trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Năm nay, hội chợ được tổ chức với quy mô hơn 300 gian hàng của gần 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất ở 20 tỉnh, thành phố phía Bắc tham gia. Hội chợ còn có các gian hàng giới thiệu sản phẩm của Lào và Hiệp hội Đài Loan - Thái Bình. Ngoài các mặt hàng nông sản tươi, nông sản chế biến, sản phẩm tiêu thụ công nghiệp của các làng nghề, nhiều doanh nghiệp còn đưa sản phẩm thiết bị, máy móc, nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn như máy cấy, máy bơm nước, dao, dụng cụ làm vườn, đèn năng lượng mặt trời, thiết bị điện thông minh... tới hội chợ. Sự đa dạng chủng loại hàng hóa vừa mang đến cơ hội mua sắm cho người dân khi đến hội chợ vừa mở ra cơ hội giao lưu trao đổi hàng hóa, liên kết, hợp tác sản xuất, tiêu thụ cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh của các địa phương. Đặc biệt, những công nghệ, thành tựu mới trong sản xuất nông nghiệp cũng được triển lãm, giới thiệu tại hội chợ giúp bà con nông dân mở mang tầm nhìn, tiếp thu và tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm góp phần nâng cao giá trị sản xuất, phát triển ngành nông nghiệp bền vững.

Đánh giá về hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2022 tổ chức tại Thái Bình, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết: Đây là hội chợ chuyên ngành nông nghiệp có uy tín cấp

Ông Đỗ Văn Lân, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh



Mục tiêu lớn nhất của hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2022 là xúc tiến thương mại giúp người dân, doanh nghiệp quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nên chúng tôi tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức. Bên cạnh bảo đảm quy mô lớn, thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, làng nghề tham gia, chúng tôi cũng lựa chọn rất kỹ các sản phẩm tham gia hội chợ phải bảo đảm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, không để hàng lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng hoặc xảy ra tình trạng gian lận thương mại tại hội chợ. Hội chợ lần này chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động hội thảo, kết nối doanh nghiệp ở các địa phương tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, xúc tiến thương mại và tìm kiếm cơ hội hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của nhau, góp phần phát triển kinh tế nói chung, ngành nông nghiệp của Thái Bình và các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ nói riêng.

Ông Hoàng Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công, xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp, Sở Công Thương Ninh Bình



Chúng tôi đánh giá rất cao công tác tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2022 tại tỉnh Thái Bình từ khâu trang trí khánh tiết đến chất lượng gian hàng thu hút được nhiều doanh nghiệp có uy tín trong nước và nước ngoài tham gia. Tỉnh Ninh Bình chúng tôi có 4 gian hàng của 3 doanh nghiệp với nhóm hàng hóa gồm đồng trùng hạ thảo chế biến, cơm cháy và hàng may mặc, đây đều là những sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao. Tham gia hội chợ lần này, chúng tôi kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp địa phương lan tỏa thương hiệu sản phẩm và tiếp cận thị trường Thái Bình nói riêng, các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ nói chung để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Bà Hoàng Mai (Việt kiều Lào) phụ trách gian hàng nông sản Lào tại hội chợ



Được Bộ Công Thương Lào có lời mời đưa sản phẩm đi dự hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2022 tại Thái Bình, chúng tôi đã lựa chọn và đưa đi nhiều sản phẩm đặc trưng của Lào như rượu vang, cà phê, thịt lợn khô, nấm linh chi đỏ, nấm linh chi xanh, mật ong rừng... Chúng tôi mong muốn được quảng bá hàng hóa của Lào tới người tiêu dùng Thái Bình cũng như các tỉnh, thành phố lân cận. Những ngày qua, gian hàng của chúng tôi được đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo các địa phương và rất đông nhân viên đến tham quan, mua sắm. Việt Nam và Lào rất gần nhau nên có nhiều cơ hội trao đổi hàng hóa giữa hai nước. Tại hội chợ này, một mặt chúng tôi muốn xây dựng đối tác phân phối, kinh doanh sản phẩm của Việt Nam, đồng thời nghiên cứu tìm kiếm hàng hóa và đối tác cung ứng sản phẩm của Việt Nam đưa sang tiêu thụ tại Lào.

quốc gia thành quảng bá, giới thiệu hàng hóa và tiềm năng phát triển kinh tế của các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ. Hội chợ là một kênh để các địa phương kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch

vụ, góp phần phát triển toàn diện, bền vững của nông nghiệp, nông thôn. Chúng tôi tin tưởng đây cũng là cầu nối hiệu quả, kênh xúc tiến thương mại quan trọng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng, thúc

đẩy giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, thúc đẩy liên kết xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, du lịch giữa các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

KHÁC QUẢN

Bí đông Đông Xá

Thời điểm này, nông dân xã Đông Xá (Đông Hưng) đang tập trung thu hoạch bí xanh và bí đỏ trà sớm. Khác với mọi năm đầu ra có phần khó khăn thì năm nay, thương lái nhiều nơi tìm đến tận ruộng để mua với số lượng lớn khiến nông dân rất phấn khởi. Sau hơn 1 tháng trồng, chăm sóc, trên 1,2 mẫu bí đỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Minh đã cho thu hoạch với sản lượng 3 - 4 tạ quả/lúa. Cây bí đang phát triển tốt, sai quả hứa hẹn mang về vụ đông thắng lợi cho người trồng bí. Ông Minh chia sẻ: Gia đình trồng cây bí đông đã nhiều năm nay. Bí giống năm nào cũng được tính hỗ trợ 100%, nguồn thu nhập từ trồng bí gấp nhiều lần cây lúa, vì vậy dù chỉ có hai vợ chồng già vẫn tích cực trồng. Vụ này vợ chồng tôi còn trồng nhiều hơn vụ trước 2 sào bí. Bí khi đã

vào mùa thu hoạch thì 2 - 3 ngày lại được thu một lứa. Giống bí tốt, chúng tôi có kinh nghiệm trồng lâu năm cho quả bí đạt chất lượng cao, do đó cứ vào mùa thu hoạch là thương lái các nơi tìm về cần ngay tại ruộng. Đầu vụ thời tiết bất thuận song nông dân xã Đông Xá vẫn khắc phục khó khăn trồng gần 180ha cây vụ đông, chiếm khoảng 60% diện tích đất canh tác của xã, trong đó trên 100ha cây bí xanh, bí đỏ. Đến nay có trên 60ha bí đỏ, bí xanh trà sớm đã cho thu hoạch. Năng suất dự kiến 5 - 6 tạ/sào. Ông Nguyễn Văn Biên cho biết: Cây bí rất dễ trồng, ít công chăm sóc lại thu liên tục trong 1 tháng. Năm nay nhà tôi trồng 1,1 mẫu bí ngô. Vụ bí năm ngoái tôi thu được 40 triệu đồng. Năm nay bí sai quả, quả to, giá ổn định chắc sẽ thu được hơn năm ngoái. Ở ruộng bên cạnh, vợ

chồng ông Vũ Đăng Lịch đều đã gần 70 tuổi vẫn đang chăm sóc 7 sào bí của gia đình sau khi thu hoạch lúa thứ hai. "Chúng tôi thường thu hoạch bí ngô non, vừa thu được nhiều lứa bán vừa được giá hơn thu bí ngô già. Mỗi lần thu hoạch xong thì tưới đạm, lần để cây xanh tốt, tiếp tục ra hoa, đậu quả" - ông Lịch chia sẻ. Tại xã Đông Xá hiện có 6 tổ chức, cá nhân đứng lên thu mua bí của bà con cung cấp cho các chợ đầu mối ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Bà con thu hoạch đến đâu thương lái ra tận ruộng thu mua đến đó, vì vậy nông dân không phải lo đi bán, cũng không phải mất công vận chuyển. Anh Nguyễn Văn Tuấn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Tôi đã thu mua bí của bà con dân xã Đông Xá 12 năm nay. Tôi giữ liên lạc với bà con qua điện thoại. Cứ đến vụ thu hoạch là bà

con gọi điện thông báo, chúng tôi về địa phương thu mua. Để mua được đủ số lượng, chúng tôi phải đi đến từng ruộng bí, gặp chủ ruộng để đàm mua, muốn chắc chắn nhiều khi chúng tôi đặt cọc một ít tiền trước cho bà con yên tâm. Bà con hái xong mang lên đầu bờ, chúng tôi cân và trả tiền luôn, không nợ một ai. Một ngày tôi thu 4 - 5 tấn bí cho bà con, vào chính vụ thu mua 10 - 12 tấn bí/ngày. Bí Đông Xá có màu sắc đẹp, đặc ruột, ngon, vì vậy người dân Quảng Ngãi rất ưa chuộng.

Ông Nguyễn Quang Thuởng, Chủ tịch UBND xã Đông Xá cho biết: Đông Xá trồng bí đã 20 năm nay, đất ở đây rất phù hợp cho cây bí phát triển, bà con nông dân cần cù, chịu khó, giàu kinh nghiệm trồng bí. Khi thu hoạch xong lúa mùa, nhiều cánh đồng trên địa bàn huyện Đông Hưng chỉ có gốc rau thì ở Đông Xá lại được phủ bởi màu xanh của cây bí. Điều đó đã đưa Đông Xá trở thành "thủ phủ" bí của toàn huyện. Cũng nhờ tích cực trồng vụ đông, người trồng bí ở đây có thu nhập cao, gia đình trồng ít cũng thu vài triệu đồng/vụ, trồng nhiều thu 50 - 60 triệu đồng/vụ. Thời gian tới, xã không chỉ mở rộng diện tích trồng bí đông mà còn trồng cả bí xuân và bí hè thu trên vùng đất chuyên màu để cây bí trở thành sản phẩm đặc thù của địa phương.

Năng suất cao, không lo vận chuyển và tìm đầu ra, nông dân xã Đông Xá phấn khởi, hy vọng thời tiết thuận lợi để vụ đông năm nay được mùa, được giá. Đây chính là động lực để bà con duy trì, đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính trong năm nhằm tăng thu nhập cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.



Anh Nguyễn Văn Tuấn, tỉnh Quảng Ngãi thu mua từ 4 - 12 tấn bí/ngày cho nông dân xã Đông Xá.

THU HIỀN

Giúp phụ nữ nghèo vươn lên



Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dương Phúc (Thái Thụy) trao tiền hỗ trợ hàng tháng cho phụ nữ cao tuổi.

Khó ở đâu giúp ở đó, giúp có địa chỉ là phương pháp mà các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đang triển khai để giúp đỡ hội viên nghèo từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Đã thoát nghèo từ năm 2020, chị Phạm Thị Cốm, hội viên phụ nữ thôn Đoài, xã Dương Phúc (Thái Thụy) không bao giờ quên được quãng thời gian cơ cực của mình. Chị kể: Chúng tôi bị trở thành sản phẩm đặc thù của địa phương. Năng suất cao, không lo vận chuyển và tìm đầu ra, nông dân xã Đông Xá phấn khởi, hy vọng thời tiết thuận lợi để vụ đông năm nay được mùa, được giá. Đây chính là động lực để bà con duy trì, đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính trong năm nhằm tăng thu nhập cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

tôi mới được như ngày hôm nay. Chia sẻ về cách huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nghèo tại địa phương, chị Vũ Thị Liễu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dương Phúc cho biết: Chúng tôi có trang facebook, kết nối con em quê hương đang sinh sống ở mọi miền Tổ quốc, các nhà hảo tâm để kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ. Nhờ đó, từ năm 2019 đến nay toàn xã đã có 4 mái ấm tình thương được hỗ trợ xây dựng nhà ở; thăm hỏi, động viên lúc ốm đau, hoạn nạn... Bà Trần Thị Hội, hội viên phụ nữ thôn Phạm, xã Phú Châu (Đông Hưng) cho biết: Tôi cùng các hội viên khác tham gia thu gom phế liệu gây quỹ giúp phụ nữ nghèo; góp gạo tặng phụ nữ, trẻ em nghèo hàng tháng; quyên góp ủng hộ những chị có khó khăn để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em đến nay hơn 400 triệu đồng. Cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dương Phúc, thời

gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã phát động và triển khai hiệu quả nhiều phong trào, mô hình giảm nghèo như "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững"; "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ"; "Phụ nữ Thái Bình làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững", hũ gạo tình thương, mẹ đỡ đầu... Các hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ về mọi mặt trong cuộc sống như xây dựng nhà ở; thăm hỏi, động viên lúc ốm đau, hoạn nạn... Bà Trần Thị Hội, hội viên phụ nữ thôn Phạm, xã Phú Châu (Đông Hưng) cho biết: Tôi cùng các hội viên khác tham gia thu gom phế liệu gây quỹ giúp phụ nữ nghèo; góp gạo tặng phụ nữ, trẻ em nghèo hàng tháng; quyên góp ủng hộ những chị có khó khăn để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em đến nay hơn 400 triệu đồng. Cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dương Phúc, thời

gi mình có thể. Chúng tôi tâm niệm rằng, trong cuộc sống, mọi người có trách nhiệm với nhau hơn thì xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp, văn minh hơn.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là đòn bẩy để thúc đẩy những nhiệm vụ khác nên các cấp hội thường xuyên tăng cường công tác vận động hội viên, phụ nữ tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; tạo việc làm cho phụ nữ, từng bước nâng cao mức sống cho phụ nữ, góp phần phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng. Hàng năm, các cơ sở rà soát hộ nghèo trong hội viên phụ nữ, phụ nữ nghèo làm chủ hộ, từ đó có kế hoạch phân công giúp đỡ. Đồng thời, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động chị em hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm tạo nguồn vốn tại chỗ giúp cho chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: Ngoài việc huy động nội lực trong chị em cán bộ, hội viên, để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, các cấp hội còn quan tâm lý tưởng vốn ủy thác các ngân hàng và các nguồn vốn khác với hơn 2.450 tỷ đồng cho chị em phát triển kinh tế. Từ những hoạt động tương trợ của các cấp hội, các tầng lớp hội viên, phụ nữ và mạnh thường quân, 5 năm qua, các cấp hội đã trồng cây giúp được 2.920 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh. Nhiều cơ sở hội đã có nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, hoàn thành và vượt chỉ tiêu giảm hộ nghèo theo kế hoạch hàng năm.

QUẢN PHƯƠNG